

## Output ผลผลิต มีผลการดำเนินงานตามแผนและมาตรการที่กำหนด

### ตัวชี้วัด 1.5 ความสำเร็จของการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

#### หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 6

#### 1. โครงการสร้างความเข้มแข็งการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาวะที่ดี เขตสุขภาพที่ 6

##### กิจกรรมภายใต้โครงการ

#### 1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์แนวทางการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพในสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5”

เพื่อพัฒนาระบบการเฝ้าระวังเตือนภัย และตอบโต้ความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม(มลพิษทางอากาศ), บูรณาการแผนการเฝ้าระวังระดับจังหวัด รองรับสถานการณ์วิกฤตที่จะเกิดขึ้นและสื่อสารระบบแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

1. มีการบรรยายนโยบาย มาตรการในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อลดและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ”
2. มีการอภิปราย “สถานการณ์,การคาดการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพ และแนวทางการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ปี ๒๕๖๔
3. บรรยายผลการถอดบทเรียน การจัดการด้านการสาธารณสุขในภาวะวิกฤติจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดสมุทรปราการ
4. สาธิตการสร้างเครื่องฟอกอากาศประดิษฐ์อย่างง่าย สำหรับการทำห้องปลอดฝุ่น สำหรับบ้านเรือนและอาคารสาธารณะ

ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 5 ณ ห้องประชุมราชพลฤกษ์ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนภาคกลาง จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้รับผิดชอบงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสาธารณสุขอำเภอและบุคลากรจากกลุ่มพัฒนาวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมศูนย์อนามัยที่ 6 รวม 42 คน

#### 2. โครงการเสริมสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ท้องถิ่นและชุมชนน่าอยู่ ปีงบประมาณ 2564

##### กิจกรรมภายใต้โครงการ

#### 2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุข

มีการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน และวางกรอบการดำเนินงานในการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ถ่ายทอดทำความเข้าใจรอบการดำเนินงาน ให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 6 เพื่อพัฒนาคุณภาพระบบบริการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(EHA) ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นชุมชน และพัฒนาเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อท้องถิ่นชุมชนน่าอยู่ ที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีของประชาชนอย่างมีส่วนร่วมและบูรณาการ อีกทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ และพัฒนาศักยภาพการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุข เมื่อวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2563 ณ สวนนงนุชพัทยา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยเป้าหมายในการประชุมได้แก่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั้งระดับจังหวัดระดับอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละจังหวัดรวมจำนวน 100 คน

การดำเนินงานในปัจจุบัน มีการแจ้งแผนการดำเนินงาน แบบประเมิน คู่มือการดำเนินงาน EHA ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดทราบ ทำการรับคะแนน LPA จาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและดำเนินการแจ้งผลคะแนน LPA ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดทราบ และอยู่ในระหว่างสมัครเทศบาล/อบต. ในพื้นที่เพื่อเข้ารับการประเมิน EHA

1 มีการจัดทำหนังสือขอความร่วมมือการดำเนินงานอบต.จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อท้องถิ่นชุมชนน่าอยู่  
2 และจัดส่งหนังสือคู่มือการดำเนินงานให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โดยค่าเป้าหมายการดำเนินงานในปี 2564 เป็น  
3 ร้อยละ 10 ขององค์การบริหารส่วนตำบลมีจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อท้องถิ่นชุมชนน่าอยู่ และอยู่ในระหว่างสมัคร  
4 อบต. ในพื้นที่เพื่อเข้าร่วมโครงการ

## 6 2.2 ประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขอำเภอศรีมหาโพธิ์และอำเภอกบินทร์บุรี

7 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์อนามัยที่ 6 ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี จัดประชุม  
8 คณะอนุกรรมการสาธารณสุขอำเภอศรีมหาโพธิ์ ครั้งที่ 6-1/2564 ณ ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอศรีมหาโพธิ์ มี  
9 วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ โดยมีนายชัยวรรณ นิยม  
10 นายอำเภอศรีมหาโพธิ์ เป็นประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการอีกจำนวน 14 คน  
11 ประเด็นนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะอนุกรรมการสาธารณสุขอำเภอศรีมหาโพธิ์ ครั้งที่ 6-1/2564

- 12 1) การติดตามความก้าวหน้าการรื้อสร้างบ่อหมักสิ่งปฏิกูลในพื้นที่ตำบลท่าตูม และการเดินทางไปศึกษาดูงานฯ ครั้ง  
13 ที่ 2 ณ เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

### 14 มติที่ประชุม

15 - ดำเนินการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานโดย นำผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินการสร้างบ่อหมัก สิ่งปฏิกูลที่ยังมีความวิตก  
16 กังวล และไม่เห็นด้วยกับการดำเนินการสร้างนั้น เข้าศึกษาดูงานที่เทศบาลนครนนทบุรีเพื่อที่มีมุมมองที่ดีขึ้น

17 - ในกรณีจะใช้พื้นที่ก่อสร้างเป็นบ่อขยะของเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ์ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลท่าตูมนั้น ให้  
18 ดำเนินการหารือให้เป็นมติที่ประชุมของทั้งสองสภา ว่าอนุมัติให้ดำเนินการได้

- 19 2) การติดตามความก้าวหน้าการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
20 พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องถิ่นอำเภอศรีมหาโพธิ์รายงานว่าขณะนี้  
21 ได้ดำเนินการออกข้อบัญญัติครบหมดทุกองค์การบริหารส่วนตำบล และทุกเทศบาลแล้ว

### 22 มติที่ประชุม ทราบ

- 23 3) การอบรมผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร ตามกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของสถานที่จำหน่าย  
24 อาหาร พ.ศ. ๒๕๖๑ การอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหารและหลักสูตรผู้ประกอบการอาหารนั้นได้ดำเนินการ  
25 จัดอบรมแล้ว อบรม 4 แห่ง คือ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพรง และ  
26 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

### 27 มติที่ประชุม ทราบ

- 28 3. โครงการพัฒนาและยกระดับระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหารและการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับ  
29 การท่องเที่ยว ศูนย์อนามัยที่ 6 ปีงบประมาณ 2564

## 30 กิจกรรมภายใต้โครงการ

### 31 3.1 ส่งเสริมการสร้างต้นแบบสถานประกอบการประเภทสถานที่จำหน่ายอาหาร

32 ทำการวิเคราะห์และวางแผนการขับเคลื่อนงานอาหารปลอดภัยในพื้นที่ที่รับผิดชอบ และจัดประชุมการ  
33 ดำเนินงานให้จังหวัดมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานอาหารปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ การดำเนินงานในการคัดเลือก  
34 พื้นที่ต้นแบบในส่วนของตลาดนัด นวัตกรรม (Healthy Market) และอาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health)  
35 จังหวัดละ 1 แห่ง ให้ศูนย์อนามัย และได้มีการประชุมร่วมกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ประกอบการ เพื่อ  
36 ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและเกณฑ์การประเมินและพัฒนายกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถี (Street Food  
37 Good Health) และตลาดนัดนวัตกรรม มีต้นแบบตามเป้าหมาย จำนวน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี จังหวัดระยอง  
38 จังหวัดตราด และจังหวัดสระแก้ว ในวันที่ 5 - 6 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี ระยอง จังหวัดระยอง

1 โดยได้ดำเนินการจัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถี  
2 (Street Food Good Health) และตลาดนัดน้ำซื่อ (Health Market) เพื่อให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทำการ  
3 ประเมินและแจ้งแผนการดำเนินงานการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถี (Street Food Good  
4 Health) และตลาดนัดน้ำซื่อ (Health Market) ปัจจุบันได้รับผลการประเมินตนเองและแผนการดำเนินงานจาก  
5 จังหวัดแล้ว อยู่ในระหว่างรอลงพื้นที่ประเมิน

6 **4. กิจกรรมยกระดับการพัฒนามัยสิ่งแวดล้อมของสถานบริการการสาธารณสุขให้เป็นไปตามกฎหมาย**

7 ทำการศึกษา วิเคราะห์ทบทวนตัวชี้วัด และชี้แจงแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN  
8 Hospital กำหนดค่าเป้าหมายโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์การประเมินปี 2564 ระดับดีมาก ร้อยละ 90 โดยให้โรงพยาบาล  
9 ทุกแห่งทำการประเมินตนเองและบันทึกข้อมูลในแบบรายงานผลการดำเนินงานส่งให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
10 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประเมินโรงพยาบาลและรวบรวมข้อมูลการประเมินในพื้นที่ วิเคราะห์และส่งรายงานให้  
11 ศูนย์อนามัย เพื่อศูนย์อนามัยจะดำเนินการสุ่มลงพื้นที่ตรวจสอบประเมินและรายงานผ่านระบบ Health KPI ไตรมาสละ 1  
12 ครั้ง และได้จัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์รายงานผลการประเมินโรงพยาบาลตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN  
13 Hospital จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

14 การดำเนินงานในปัจจุบันอยู่ระหว่างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดติดตามประเมินโรงพยาบาลและแจ้งผลการ  
15 ดำเนินงานกลับมาที่ศูนย์ และในเดือนกุมภาพันธ์จะมีการลงสุ่มลงประเมินโรงพยาบาลตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN  
16 Hospital ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

17 **5. ประชุมเชิงปฏิบัติการ “บูรณาการแผนงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม” เขตสุขภาพที่ 6**

- 18 มีการจัดประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมใน 4 ประเด็นงาน ได้แก่
- 19 - ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน และวางกรอบการดำเนินงาน ในการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัย  
20 สิ่งแวดล้อมให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 6 รวมทั้งกำหนดรูปแบบการติดตาม  
21 ประเมินผลการดำเนินงาน สนับสนุนของจังหวัดมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อ  
22 สุขภาพ
  - 23 - ชี้แจงการดำเนินงานให้จังหวัดมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานอาหารปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ การ  
24 ดำเนินงานในการคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบในส่วนของตลาดนัด น้ำซื่อ (Healthy Market) และอาหารริมบาทวิถี  
25 (Street Food Good Health) จังหวัดละ 1 แห่ง ให้ศูนย์
  - 26 - ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและเกณฑ์การประเมินและพัฒนายกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถี (Street  
27 Food Good Health) และตลาดนัดน้ำซื่อ มีต้นแบบตามเป้าหมาย จำนวน 8 จังหวัด
  - 28 - ชี้แจงแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital กำหนดค่าเป้าหมาย  
29 โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์การประเมินปี 2564 ระดับดีมาก ร้อยละ 90

30  
31  
32